

# Lễ trao giải cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024

12:15 21/10/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Ngày 20/10 tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài THVN, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ trao giải Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4, năm 2024. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự lễ trao giải.**



*Quang cảnh buổi lễ trao giải.*

## **Cuộc thi có sức lan tỏa rộng rãi trong toàn hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân**

Phát biểu tại lễ trao giải, GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi cho biết, kết quả nổi bật của cuộc thi năm nay là số lượng tác phẩm dự thi rất lớn với 468.792 tác phẩm. Nét mới năm nay là sự tham gia đông đảo của thanh niên, học sinh và sinh viên với 35.000 tác phẩm. Cuộc thi còn thu hút được 610 tác phẩm của người Việt Nam đang công tác, học tập ở

nước ngoài, 13 tác phẩm của người nước ngoài.

Thành công của cuộc thi là điểm sáng nổi bật trong việc thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị, về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, đồng thời góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.



*Các đại biểu dự lễ trao giải*

Với sức lan tỏa rộng rãi trong hệ thống chính trị, trong xã hội và cả nước ngoài, cuộc thi cho thấy sức hút mạnh mẽ, vượt ra khỏi một giải báo chí thông thường, trở thành diễn đàn để đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân bày tỏ tình cảm, niềm tin và trách nhiệm đối với Đảng, Nhà nước.

“Cuộc thi là phương thức quan trọng góp phần xây dựng thể trận lòng dân phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cuộc thi góp phần phát triển mặt trận đấu tranh rộng rãi có hiệu quả trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thành công của cuộc thi là minh chứng sinh động là điểm sáng nổi bật và tạo ra xung lực mới trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thời gian tới. Chúng tôi mong muốn tiếp tục

nhận được sự tham gia, phối hợp, giúp đỡ, ủng hộ của các đồng chí để cuộc thi nói riêng và công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chúng ta trong thời gian tới tiếp tục lan tỏa sâu rộng, hiệu quả ngày càng cao hơn nữa”, GS, TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

### **Tiếp tục tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn mới**

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Trong mọi giai đoạn cách mạng, Đảng ta luôn đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, qua các kỳ Đại hội đã có nhiều chủ trương về vấn đề này. Sau khi Bộ Chính trị ban hành và lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai ngày càng bài bản, thống nhất, đồng bộ, toàn diện, quyết liệt, đi vào chiều sâu với nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, trong đó tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những hoạt động thiết thực đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống. Sau 4 lần tổ chức, cuộc thi cho thấy sức sống mạnh mẽ với sức lan tỏa rộng rãi trong toàn hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân; nhiều tác phẩm chất lượng tốt, thể hiện trí tuệ, tình cảm, tâm huyết, trách nhiệm của các tác giả, đã được đăng tải, phát sóng, đi vào lòng người, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận xã hội trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, không ngừng củng cố, nâng cao tiềm lực, vị thế và uy tín của đất nước ta và Đảng ta.



*Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ*

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương đã đề cao trách nhiệm, đạt nhiều kết quả trong nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và có nhiều đóng góp cho thành công của cuộc thi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ: Sau 40 năm đổi mới, với thế và lực đã tích lũy được, với thời cơ, vận hội mới, chúng ta đã hội tụ đủ những điều kiện cần thiết và đang đứng trước cơ hội lịch sử đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm thành lập nước, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.



*Trao thưởng các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải A của Cuộc thi. (Ảnh: Báo QĐND Điện tử)*

Để phát huy cao nhất giá trị cuộc thi, tiếp tục tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn cách mạng mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị 4 vấn đề:

*Thứ nhất*, cần thống nhất nhận thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là cuộc đấu tranh giai cấp trên mặt trận tư tưởng - lý luận chính trị; là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, nhiệm vụ hệ trọng của cả hệ thống chính trị trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đây là cuộc đấu tranh lâu dài, quyết liệt, liên tục, không ngừng nghỉ và không khoan nhượng; mọi biểu hiện lơ là mất cảnh giác, thỏa hiệp, non kém về chính trị, buông lỏng trận địa đấu tranh tư tưởng - lý luận đều có thể dẫn tới những hậu quả khôn lường.

Từ đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân cần tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 35 với những cách làm sáng tạo, khoa học, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn. Tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, chấp hành kỷ luật phát ngôn gắn với chủ động thông tin định hướng dư luận. Bảo đảm an ninh tư tưởng, văn hoá, thông tin, truyền thông, an ninh mạng; quản lý

báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ; phòng, chống, xử lý tin giả, tin sai sự thật. Chủ động triển khai các mặt công tác trên không gian mạng gắn với đẩy mạnh cuộc cách mạng chuyển đổi số.

*Thứ hai*, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch phải gắn chặt với phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, đem lại ấm no, hạnh phúc cho người dân là yếu tố then chốt nhất. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần tập trung thực hiện có hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết kịp thời những mâu thuẫn, bức xúc ngay từ cơ sở; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, giảm thiểu nguyên nhân, điều kiện mà các hệ loại đối tượng có thể lợi dụng xuyên tạc chống phá. Đồng thời phát hiện, xử lý nghiêm minh những cá nhân có hành vi đưa tin giả, tin sai sự thật.



*Trao thưởng các tác giả, nhóm tác giả đạt giải B*

*Thứ ba*, kiên định, bảo vệ đi đôi với bổ sung, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng; vận dụng, bổ sung và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận về đường lối đổi mới; xây dựng, hoàn thiện hệ thống lý luận cơ bản về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn cách mạng mới. Những nội dung này cần tập trung thực hiện ngay trong quá trình chuẩn bị văn kiện đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tạo cơ sở đưa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ngày càng hiệu quả, đáp ứng yêu

cầu, nhiệm vụ của tình hình mới.

*Thứ tư*, xây dựng, củng cố lực lượng nòng cốt làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với củng cố thể trận lòng dân trên cơ sở thể trận quốc phòng toàn dân, nền quốc phòng toàn dân gắn với thể trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân vững chắc. Phát huy vai trò của cấp uỷ các cấp, nòng cốt là Ban Chỉ đạo 35 từ Trung ương đến cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Xây dựng lực lượng nòng cốt, tiên phong, sắc bén, tinh nhuệ; xây dựng “công dân số” có kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh, tinh thần “tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc”, “thấy đúng thì bảo vệ”, “thấy sai thì kiên quyết đấu tranh”, chủ động tham gia phát triển nền kinh tế số, xã hội số và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Khơi dậy tinh thần yêu nước, hướng về Tổ quốc của đồng bào ta ở nước ngoài, mỗi người là “sứ giả” lan toả văn hoá, con người Việt Nam, lan tỏa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.



*Trao thưởng các tác giả, nhóm tác giả đạt giải C. (Ảnh: Báo QĐND Điện tử)*

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn và tin tưởng, với uy tín và sức lan tỏa đã được tạo lập, cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng sẽ tiếp tục đổi mới, bám sát yêu cầu thực tiễn, phục vụ ngày càng hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa

phương và đất nước, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tại lễ trao giải, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức cuộc thi, đã trao 20 giải tập thể có thành tích xuất sắc; Giải tác giả cao tuổi nhất và trẻ tuổi nhất tham gia cuộc thi; 20 giải Triển vọng; 12 giải A, 22 giải B, 37 giải C và 63 giải Khuyến khích.



*Trao giải cho tác giả cao tuổi nhất và nhỏ tuổi nhất tham dự cuộc thi*

Cũng tại lễ trao giải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã phát động cuộc thi Chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 5 - năm 2025.

**PV**

**Link bài viết:** <https://nguoi lambao.vn/public/trao-giai-cuoc-thi-chinh-luan-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-nam-2024>